

# Cấy que tránh thai bị rong kinh phải làm sao? Có nguy hiểm không

Cấy que ngừa thai xem là biện pháp đạt kết quả phòng tránh thai cao gần như đặc biệt. Tuy vậy, biện pháp này cũng ẩn chứa nhiều nguy cơ tác dụng phụ, trong số đó cần phải nói đến tình trạng rong kinh dưới cấy que khiến cho rất nhiều nữ giới khó chịu cũng như hoang mang. Vậy cấy que phòng tránh thai mắc rong kinh có làm sao không và làm gì Nhằm hạn chế được khả năng này?

## Que cấy ngừa thai hoạt động như thế nào?

Que cấy ngừa thai là que nhựa dẻo có kích thước với que diêm đựng hormone progestin. Khi được cấy đăng nhập khu vực da dưới cánh tay, hormone này sẽ Bổ sung tác dụng kìm chế việc rụng trứng, khiến mỏng lớp niêm mạc dạ con, khiến đặc dịch nhầy ở cổ dạ con ngăn không kết luận tinh trùng gặp trứng. Trường hợp tinh binh gặp trứng cũng như thụ thai, hormone progestin sẽ ngăn không cho trứng đã thụ tinh bám vào tử cung. (1)

Trước khi tiến hành tiểu phẫu cấy que ngừa thai, bác sĩ sẽ sát trùng cũng như dẫn tới tê chỗ da mặt trong cánh tay của chị em (thường là tay không thuận), Rồi dùng dụng cụ chuyên dụng Để cấy que ngừa thai truy cập tại vùng da nách cánh tay. Phẫu thuật xảy ra nhẹ nhàng cũng như mau chóng, chị em phụ nữ sẽ cảm thấy như có một cây tăm ở bên ở vùng nách. Khi muốn tháo gỡ, bác sĩ cũng sẽ sát khuẩn cùng với dẫn đến tê Tiếp đó gỡ que ra một giải pháp nhẹ nhàng.

Que cấy phòng tránh thai sẽ thì có công dụng tránh thai dưới 24 giờ Nếu như phụ nữ tiến hành thủ thuật trong 5 hôm đầu tiên của kỳ "rụng rêu", đặc điểm Khoảng hôm trước hết ra máu kinh. Khi đó chị em phụ nữ có thể giao hợp tình dục mà không cần phải lo nghĩ tới 1 cách ngừa thai nào không giống trong khoảng 3 năm.

Nhưng, Nếu làm cấy que đăng nhập một thời gian không giống, phụ nữ phải đợi ít nhất 1 tuần Để que ngừa thai Phát huy chức năng. Trong thời điểm này Nếu mà thì có hoạt động tình dục, phải đẹp cần lấy bao cao su

Để tránh có bầu bên ngoài mong muốn. Trước lúc cấy que, chị em nên kiểm tra, xét nghiệm chắc chắn mình không mang thai Để không nên nguy hại.

## **Tại vì sao dưới cấy que phòng tránh thai mắc rong kinh?**

Cũng như một số biện pháp ngừa thai khác, cấy que tránh thai vận động dựa theo cơ chế đe dọa đến nội bài tiết tố trong người, Bởi vậy nữ giới có nguy cơ mắc phải tình trạng rong kinh sau khi cấy que ngừa thai. (2)

Tiểu phẫu cấy que ngừa thai được làm bằng cách đưa 1 que nhựa nhỏ đựng hormone progestin truy cập dưới nách cánh tay của phụ nữ. Lúc được cấy đăng nhập da, hormone này sẽ bắt thích dẫn đăng nhập người Nhằm Bổ sung chức năng tránh thai, Việc đó có khả năng dẫn đến nguy hiểm đến nội tiết tố trong cơ thể. Vì thế, trong khoảng thời gian ban đầu dưới khi cấy que, nữ có nguy cơ bị xáo trộn chu kỳ kinh nguyệt như kỳ kinh dài hơn, ngắn hơn, rong kinh hoặc biến mất kinh. Tìm hiểu cho rằng, có tầm khoảng 17,7% trường hợp gặp hiện tượng rong kinh dưới khi cấy que ngừa thai.

## **Cấy que tránh thai bị rong kinh kéo dài bao lâu?**

Căn cứ vào cơ địa từng cơ thể mà tình trạng rong kinh có khả năng lâu ngày khác nhau, có cơ thể chỉ mắc rong kinh một vài tháng sau lúc cấy que, thì có cơ thể lại kéo dài cả năm hoặc đặc biệt bị biến mất kinh, còn gọi là vô kinh, Sau đó đột nhiên liệu có kinh thông thường. (3)

Thậm chí, ngoài bị rong kinh phụ nữ có thể gặp không ít tác dụng phụ của que phòng tránh thai không giống như đau đầu, hoa mắt, mót nôn, mọc mụn nhọt, Tăng cân... Nếu mà những phản ứng phụ sau cấy que tránh thai đe dọa tiêu cực tới công việc cùng với các hoạt động cuộc sống thường ngày, phải đẹp đòi hỏi Nhanh chóng bệnh viện chuyên khoa Để được xét nghiệm cùng với can thiệp kịp thời. Các tình huống không tương thích với giải pháp cấy que sẽ được bác sĩ chuyên khoa giải đáp áp dụng giải pháp ngừa thai không giống phù hợp cùng với an toàn hơn.

# Bị rong kinh sau khi cấy que ngừa thai thì có nguy hiểm không?

Tình trạng rong kinh lâu ngày sau cấy que ngừa thai có thể ảnh hưởng tới tính mệnh, tâm lý cùng với tin cậy sống của chị em. Cụ thể là:

## Về sức khỏe

Khi bị rong kinh kéo dài phải đẹp sẽ mất đi lượng máu khá nhiều, Bởi vậy chị em phụ nữ không khó gặp phải một số câu hỏi như hàng ngày bị đau đầu, hoa mắt, mỏi mệt, da xanh xao, sụt cân cùng với yếu ớt bởi vì mất máu.

## Về tâm lý

Rong kinh kéo dài sẽ nguy hiểm đến chuyện vợ chồng vợ chồng, nếu để lâu nguy hiểm tới hạnh phúc gia đình. Đồng thời, hiện tượng rong kinh khiến cho chị em thấy nhiều trở ngại trong đời sống cuộc sống đời thường, ví như dễ bị nhiễm trùng, ngứa ngáy ở vùng kín, thay thế băng vệ sinh nhiều lần trong ngày... làm cho nữ giới không dễ chịu, căng thẳng cùng với không khó cái gắt hơn thường thì.

## Khi nào cần thấy bác sĩ?

Chị em phụ nữ không cần phải quá lo sợ Nếu dưới khi cấy que tránh thai mắc rong kinh lâu ngày trong tầm 6 tháng cũng như lượng máu kinh không quá độ. Nhưng mà, với một số tình huống rong kinh lâu ngày hơn 6 tháng, số lượng máu kinh ồ ạt cùng với chưa có triệu chứng kết thúc, nữ cần đến Tức thì phòng khám chuyên khoa Để được bác sĩ chuyên khoa kiểm tra, kiểm tra cùng với can thiệp. Các trường hợp cần chuyển thành đổi sang cách tránh thai khác biệt hợp lý với cơ địa.

- <http://tracuuluat.rfd.gov.vn/>

[Bệnh viện đa khoa thái hà các phòng khám đa khoa bệnh viện nam khoa ở hà nội chữa yếu sinh lý ở đâu trị xuất tinh sớm ở đâu cắt bao quy đầu ở hà nội chi phí cắt bao quy đầu ở hà nội mổ trĩ ở đâu tốt nhất phẫu thuật bệnh trĩ hết bao nhiêu tiền phòng khám sản phụ khoa hà nội giá khám phụ khoa phương pháp phá thai an toàn chi phí cho 1 lần phá thai phòng khám phá thai an toàn chữa bệnh sùi mào gà ở đâu tốt chi phí chữa bệnh sùi mào gà khám bệnh lậu điều trị bệnh lậu hết bao nhiêu tiền chữa giang mai ở đâu](#)

[xét nghiệm bệnh xã hội ở đâu cắt tuyến mồ hôi nách ở bệnh viện nào 4 cách trị hôi nách một lần khỏi cả đời tại nhà](#)

## **Cấy que ngừa thai mắc rong kinh cần phải làm sao?**

Khi bị rong kinh sau khi cấy que phòng tránh thai nữ không nên quá quan tâm lo lắng. Thay thế truy cập đó, nữ cần xây dựng lối sống Quan hệ lành mạnh, chế độ sinh hoạt thích hợp, cung cấp đầy đủ dinh dưỡng, nằm nghỉ phù hợp, giữ tâm trạng vui vẻ cùng với thoải mái... Để giúp cho cơ thể nhanh chóng lấy lại quá trình cân bằng nội bài tiết tố. Khi nội bài tiết tố trong người cân bằng trở lại, hiện tượng rong kinh sẽ tự tan biến, nữ có nguy cơ trở lại cuộc sống cuộc sống thường ngày.

## **Phòng ngừa rong kinh dưới cấy que tránh thai bằng biện pháp nào?**

Nhằm tránh bị rong kinh cũng như một số phản ứng phụ không dễ chịu không giống sau lúc cấy que ngừa thai, nữ giới nên ghi nhớ một số chú ý cấp thiết sau:

- Lựa chọn cấy que ngừa thai ở các địa chỉ y tế uy tín, trang thiết bị khang trang, máy móc tiên tiến, phòng tiểu phẫu giữ gìn tiêu chí vô trùng, nhất là tiểu phẫu được tiến hành vì bác sĩ giỏi chuyên môn, giàu kinh nghiệm, trình độ vững vàng... giữ gìn thực hiện thủ thuật nhanh chóng, nhẹ nhàng, không nên tối đa khả năng tiếp diễn tác dụng phụ.
- Trước lúc cấy que, chị em phụ nữ nên kiểm tra và xét nghiệm coi chính mình thì có mang bầu hoặc không, và đảm bảo không ở trong các nhóm chống chỉ dẫn của cách. Chuyên gia sẽ tư vấn kết luận phái đẹp biện pháp phòng tránh thai hợp lý, hiệu quả cùng với an toàn nhất.
- Dưới khi cấy que, chị em phụ nữ nên giữ gìn Tình trạng tâm lý thoải mái, tránh sự stress hay áp lực khiến Tăng mức độ nặng nề của những phản ứng phụ Nếu mà thì có. Mặt khác dùng chế độ sinh hoạt hợp lý, bổ sung toàn bộ dinh dưỡng cần thiết, tránh dùng chất kích thích như rượu bia, thuốc lá, kết hợp tập thể thao điều độ, vừa sức... Để nâng cao tính mạng, giúp cho cân với nội đào thải tố trong cơ thể là biện pháp không nên tình trạng rong kinh lâu ngày.

- Cấp thiết nhất, chị em phụ nữ cần phải tuân theo đúng một số hướng dẫn của bác sĩ trong chăm sóc cũng như để ý khu vực da cấy que tránh thai. Tái xét nghiệm theo chỉ dẫn của chuyên gia hay xét nghiệm Ngay lúc thì có một số biểu hiện thất thường Để được can thiệp khắc phục kịp thời.

Trung tâm sản phụ khoa đội ngũ bệnh viện công lập quy tụ đội ngũ chuyên gia phụ khoa giỏi trình độ, dày dặn kinh nghiệm, tay nghề cao, trang thiết bị khang trang, đội ngũ trang thiết bị tiên tiến, phòng tiểu phẫu vô trùng, que thử được bảo quản tốt nhất... là địa điểm cấy que phòng tránh thai tin cậy mà chị em có khả năng vận dụng chọn lựa.